

นิตยา ไตรรงค์ (2556). ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สารนิพนธ์
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกรุงเทพมหานคร.
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ชัดติยาสุวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบล
เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 108 คน กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบ
สัดส่วน (Ratio Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (One-way ANOVA) และทดสอบรายคู่
โดยวิธีการของ LSD

ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านบุคลากรและด้านที่มีระดับ
ความคาดหวังต่ำสุดคือ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตาม
อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนต่างกันมีผล

ต่อความคาดหวังในการจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การศึกษา เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เฉพาะด้านดังกล่าว